



ที่ ขร ๐๐๒๓.๒/ ๑๓๕๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่น หรือมีความสำคัญตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามบัญชีแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในสังกัดของท่านเป็นคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการฯ ที่ส่งมาด้วย และขอให้แจ้งพนักงานส่วนตำบลดังกล่าว เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายลิขิต มีเสรี)

ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ขององค์การบริหารส่วนตำบล

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๕-๐๑๖๕ ต่อ ๑๘



ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/
กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่น
หรือมีความสำคัญตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้าน
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด
เชียงราย ตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสำคัญ
ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๖๗ แห่ง (ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแรด, โป่งผา และโป่งงาม) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด
ที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อ
แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
ที่ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๖๗ แห่ง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
และโครงการมีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีมีการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบล)

(๒) ตรวจสอบโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ ๔ มีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีมีการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบล)

(๓) พิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินตาม
โครงการ/กิจกรรม ตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด

(๔) ตรวจสอบงบประมาณพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๖๗ แห่ง ให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑.๑ (๓) ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ขอรับการประเมิน

(๕) รายงานผลการดำเนินการ ให้คณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายลิขิต มีเสรี)

ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ขององค์การบริหารส่วนตำบล

คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบโครงการ/
กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่น
หรือมีความสำคัญตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตามประกาศคณะอนุกรรมการฯ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ที่	อบต.	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	สันกลาง	น.ส.เดือนเพ็ญ ชัดบุญเรือง	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานฯ
๒	ม่วงคำ	น.ส.กัญญารัตน์ รัศมี	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	คณะทำงาน
๓	แม่ข้าวต้ม	นางกิริยา ชุ่มมงคล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
๔	ริมกก	น.ส.ดรุณีย์ วงษ์ไชยมูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
๕	ผางาม	นายสาคร ต่อมคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
๖	ดงมหาวัน	น.ส.พัชรี อินทนิม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
๗	แม่เปา	นายธีระธาดา อินต๊ะวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
๘	ศรีดอนมูล	น.ส.รัตนา ทาแกง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
๙	โป่งแพร่	นายธนิต อะทะวงษา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๐	ท่าก้อ	น.ส.ภัทรวรรณ สารชาติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๑	รอบเวียง	นางจิตราพร นามรัตน์สี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน/ เลขานุการ